

KẾT QUẢ KỶ HỌP THỨ SÁU...

(Tiếp theo trang 1)

Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kết quả giữa kỳ thực hiện các kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) về kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả 3 năm thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

3. Xem xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết

Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 9 luật, 1 nghị quyết: Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Quốc hội cho ý kiến về 6 dự án luật khác của Chính phủ, các ngành, các cấp; biểu dương tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2018 và có những chuyển biến tích cực, toàn diện, đạt kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong nửa nhiệm kỳ qua. Quốc hội cũng thông qua các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn về đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư. Đây được coi như một cuộc sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ, thể hiện thái độ, trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát đến cùng đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề có tri và nhân dân quan tâm.

4. Chất vấn và trả lời chất vấn

Quốc hội đã xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn về đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư. Đây được coi như một cuộc sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ, thể hiện thái độ, trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát đến cùng đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề có tri và nhân dân quan tâm. Nội dung chất vấn có phạm vi rộng, nhiều chất vấn của đại biểu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

ở hầu hết các lĩnh vực của cả khối hành pháp và tư pháp. Tổng cộng có 135 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 82 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 19 bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước trực tiếp trả lời chất vấn các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu làm rõ một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời một số chất vấn của đại biểu.

5. Lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, chu đáo, trách nhiệm, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục của Nghị quyết số 85/2014/QH13. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, các vị đại biểu Quốc hội đã đánh giá khách quan, công tâm, thẳng thắn và thể hiện rõ mức độ tín nhiệm của mình đối với từng chức danh; các cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm đều có sự ghi nhận về mức độ cố gắng, đóng góp, cống hiến trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ. Đây là cơ sở để người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

6. Xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan nhà nước và các báo cáo khác theo quy định

Quốc hội đã dành thời gian

thảo đáng xem xét các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm và một số báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu liên quan. Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung của các báo cáo và đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập cần sớm được khắc phục. Trên cơ sở đó, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri và nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả các lĩnh vực công tác trong thời gian tới.

7. Nghị quyết kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp, trong đó đã đánh giá tổng quan về kết quả kỳ họp và quyết định một số vấn đề: điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 trong thời gian hai năm kể từ ngày 1/2/2019; giao Chính phủ triển khai xây dựng chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2045; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

8. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn cùng với đại biểu Quốc hội trong cả nước đã tích cực tham gia xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về các lĩnh vực, thảo luận về các dự án luật, chất vấn Chính phủ và các thành viên của Chính phủ, trong đó có 13 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, 16 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 3 lượt đại biểu với 6 ý kiến chất vấn trực tiếp đối với Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung các ý kiến đều đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đồng thời thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu Quốc hội với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh việc tham gia tích cực vào các nội dung của kỳ họp, tại kỳ họp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều buổi làm việc, gặp gỡ để trình bày, kiến nghị trực tiếp những khó khăn, vướng mắc với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và duy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các đoàn đại biểu Quốc hội nhằm quảng bá, giới thiệu về điều kiện tự nhiên, con người, tiềm năng và thế mạnh của Thái Bình, góp phần tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đạt, Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO giới thiệu khái quát chức năng, đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Thời gian qua, Tổng công ty IDICO đã thực hiện đầu tư có hiệu quả nhiều dự án lớn liên quan đến phát triển các khu công nghiệp và xây dựng đường bộ trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Doanh nghiệp mong muốn được hợp tác, xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp của Thái Bình trong thời gian tới.

của pháp luật, đáp ứng các yêu cầu của nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt... Các đại biểu cũng cho ý kiến một số nội dung trong điều, khoản của bản thỏa thuận khung lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế; kế hoạch tính độ lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty IDICO cần nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật; nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cập nhật các quy hoạch, quy định của các bộ, ngành trung ương về khu kinh tế Thái Bình và các quy định của tỉnh để triển khai công tác lập quy hoạch chung khu kinh tế. Việc quy hoạch phải phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi, đúng quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường; không chống chèo và ảnh hưởng đến khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học của tỉnh. Quy hoạch chung khu kinh tế phải có tính đồng bộ, phát huy hiệu quả tuyến đường bộ ven biển để phát triển kinh tế du lịch, kinh tế biển theo chủ

trương của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng cung cấp tài liệu cần thiết, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty IDICO trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án quy hoạch chung khu kinh tế tài trợ cho tỉnh bảo đảm đúng tiến độ.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận các nội dung, hai bên đã thống nhất tiến hành ký kết thỏa thuận khung lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo trong thời gian tới.

Sáng ngày 20/11, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế INB (Hàn Quốc) về tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Chang Byung Gil, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế INB cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Ông Chang Byung Gil cũng giới thiệu một số nét khái quát về hoạt động chủ yếu của Công ty trên các lĩnh vực: xúc tiến và đầu tư công nghiệp, thương mại ở nước ngoài; tư vấn và hỗ trợ

doanh nghiệp; tư vấn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về đất đai, các dự án bất động sản... Trong chuyến công tác này, doanh nghiệp mong muốn hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực thể mạnh của doanh nghiệp: xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị, đường cao tốc, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với những sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế INB đã quan tâm và có ý tưởng đầu tư vào Thái Bình. Để giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu những nét cơ bản về đặc điểm vị trí địa lý, tiềm năng tài nguyên đất đai, nguồn nhân lực của tỉnh. Trong đó, hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ của tỉnh đều thuận lợi; có 6 khu công nghiệp và 33 cụm công nghiệp đang hoạt động đã được lấp đầy các dự án; có 2 dự án lớn đang triển khai và đi vào hoạt động gồm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và mỏ khí với trữ lượng lớn. Tỉnh Thái Bình cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập khu kinh tế Thái Bình với diện tích tự nhiên 30.583ha và thực hiện các cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư vào khu kinh tế. Tỉnh đang triển khai xây dựng

tuyến đường bộ ven biển kết nối các vùng kinh tế trong khu vực. Định hướng của Thái Bình trong thời gian tới là ưu tiên phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao và sử dụng nguồn khí mỏ ngoài biển; khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản; nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng khu kinh tế và các khu công nghiệp. Tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh tăng cả hai con số, Thái Bình thực sự là điểm đến hấp dẫn trong khu vực đồng bằng sông Hồng của các nhà đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế INB, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như các nhà đầu tư lớn khác ở trong và ngoài nước có thể nghiên cứu, tìm kiếm được cơ hội hợp tác, đầu tư, nhất là đầu tư vào xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế và ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối trao đổi thông tin kịp thời các vấn đề Công ty quan tâm để triển khai công tác xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực Thái Bình cần và doanh nghiệp có năng lực thực hiện.

THẢO GIỜ VƯỚNG MẮC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/11, UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ và khó khăn, vướng mắc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Đến nay, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ chung. Hồ sơ trích lục, trích đo địa chính đã được lập, thẩm định, bản giao cho UBND huyện Tiên Hải, Thái Thụy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các công việc tiếp theo như: lập, thẩm định và phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo phương án tài chính, thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; đại diện nhóm chủ đầu tư đề xuất ven biển báo cáo việc tham mưu thực hiện dự án về báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ môi trường lựa chọn nhà đầu tư, bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng như: chưa có đơn giá bồi thường đối với ngao (cả ngao giống và ngao bị) nuôi thâm canh và bán thâm canh, các hộ có thửa ruộng bị tuyến đường cắt qua chia thành 2 đến 3 thửa, các ao nuôi trồng thủy sản bị tuyến đường cắt qua tạo ra các thửa đất hình tam giác sẽ gây khó khăn cho các hộ trong việc tiếp tục duy trì sản xuất. Tại cuộc họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về phương án bố trí vốn triển khai công tác giải phóng mặt bằng, phương án tài chính của dự án...

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các sở, ngành và hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy đã tích cực triển khai công việc để bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy trình cơ sở xem xét, khảo sát đánh giá thực tế để thống nhất với chính quyền địa phương có phương án thu hồi hoặc đổi dồn đất chéo, đất bị tuyến đường cắt qua chia làm nhiều thửa; đối với những khu đất chưa có đơn giá bồi thường đất chuyển đổi cần báo cáo tỉnh để có hướng xử lý kịp thời; tiếp tục niêm yết công khai phương án giải phóng mặt bằng của các hộ dân; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với các khu đất tái định cư để phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng; đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho tỉnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với vùng đất lúa và giao Sở Tài chính ứng kinh phí thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng đất lúa và đất tái định cư. Đối với các vấn đề liên quan đến hồ sơ môi trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chưa đưa điều chỉnh tổng mức đầu tư đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất của nhóm công tác đường ven biển về lại vay, lựa chọn định mức, giá vé, thời gian thu hồi vốn triển khai thực hiện xem xét, quyết định.

MINH HƯƠNG

KHAI TRƯƠNG SHOWROOM...

(Tiếp theo trang 1)

Lithium-ion được thử nghiệm với 1.000 lần sạc vẫn hoạt động bình thường và duy trì khả năng lưu trữ trên 70% dung lượng thiết kế. Xe máy điện Vinfast có tốc độ tối đa đạt 50km/h.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự phát triển không ngừng của Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long. Việc mở rộng sang đầu tư kinh doanh ô tô, xe máy điện là lĩnh vực mới, song với kinh nghiệm và chiến lược phát triển đúng đắn, Công ty sẽ gặt hái được thành công. Showroom xe máy điện của Vinfast có mặt ở Thái Bình là cơ hội để người dân tiếp cận với phương tiện giao thông mới thân thiện với môi trường; tiếp tục thúc đẩy phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp khai trương Showroom xe máy điện thông minh, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long có chương trình khuyến mãi và tặng quà hấp dẫn cho khách hàng khi đến tham quan, mua xe từ ngày 20/11 - 4/12/2018.

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

cơ bản, hoàn thiện các tiêu mục còn nợ, nâng cao các tiêu chí đã đạt; có thêm cơ chế đặc thù hỗ trợ các xã chưa về đích nông thôn mới. Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh, huyện tiếp tục có cơ chế hỗ trợ vốn, giống, tiêu thụ nông sản cho nông dân; chỉ đạo các xã thường xuyên kiên cố hóa giao thông, thủy lợi nội đồng, khai thông dòng chảy phục vụ tưới, tiêu. Về lĩnh vực giáo dục, đại biểu cử tri kiến nghị việc sáp nhập trường THCS, tiểu học cần thống nhất trong toàn tỉnh, làm từng bước vững chắc; có giải pháp chấn chỉnh tinh trạng dạy thêm, học thêm để giảm áp lực học cho học sinh. Về giao thông, đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh, huyện sớm đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường liên xã, nhất là các đoạn đã xuống cấp phục vụ việc đi lại của nhân dân, sửa chữa kịp thời đèn báo hiệu giao thông hồng tại các điểm ngã ba, ngã tư. Hiện nay, nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh đang xuống cấp, vì vậy, đại biểu cử tri kiến nghị các cấp bộ tri kinh phí tu sửa, nâng cấp để bảo tồn di tích, đồng thời giảm thủ tục và thời gian xin cấp phép sửa chữa, nâng cấp di tích lịch sử. Về chính sách xã hội, đại biểu cử tri kiến nghị cần quan tâm hơn đến đối tượng chính sách, người có công, đẩy nhanh tiến độ làm giấy tờ khen thưởng cho người có công, giảm thủ tục phiền hà; có cơ chế hỗ trợ đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách ở cơ sở.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã phát biểu giải trình một số vấn đề đại biểu cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu các kiến nghị của đại biểu cử tri, tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và gửi tới kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện.

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi giám sát, đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của ngành Thuế để hoàn thành dự toán được giao đồng thời đề nghị thời gian tới Cục Thuế tỉnh có những giải pháp hữu hiệu nhất để hoàn thành dự toán ở mức cao nhất, chủ trương cần nguồn thu từ xây dựng cơ bản, tăng cường công tác thu nợ thuế, hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Sau buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh, đoàn giám sát thực tế tại Công ty Cổ phần Xăng dầu đầu khí Thái Bình.

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI THÁI BÌNH
Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Hãy đến với chúng tôi khi bạn cần sự hỗ trợ. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và cùng bạn giải quyết vấn đề.

Hãy trực tiếp đến Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội Thái Bình

Gọi đến Tổng đài tư vấn **1900599926** (Giờ hành chính)

Các hoạt động của Trung tâm

- Hỗ trợ cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết phòng ngừa các vấn đề xã hội.
- Can thiệp hỗ trợ khẩn cấp.
- Tham vấn, tư vấn:
 - Trị liệu khủng hoảng tâm lý.
 - Trợ giúp hướng thụ chế độ chính sách bảo trợ xã hội.
 - Cung cấp kỹ năng sống.
- Trợ giúp đối tượng, cá nhân, gia đình nhận nuôi có thời hạn đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Phục hồi chức năng cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi có nhu cầu "Dịch vụ Dưỡng lão tình nguyện"

Bạn cần được hỗ trợ khi:

- Bị xâm hại, bạo hành, bóc lột, lạm dụng, bị khủng hoảng.
- Bị buôn bán, bắt cóc.
- Bị mất môi trường sống an toàn.
- Bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa.

- Cán tư vấn, kết nối trợ giúp học nghề, giới thiệu việc làm, chăm sóc sức khỏe y tế, pháp luật...
- Cán kết nối dịch vụ hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế trong xã hội.

- Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**
- Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**
- Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**
- Chế bản tại Báo Thái Bình
- In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình
- GIÁ 1.200 ĐỒNG